

ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Số 163 - CV/ĐUK

V/v tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
nâng cao chất lượng học tập, quán triệt
và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng;
nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ
báo cáo viên

Kính gửi: - Các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc
- Báo cáo viên Đảng ủy khối

Trong thời gian qua, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã quan tâm chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân (người đứng đầu) thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đôn đốc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch sau học tập các nghị quyết của Đảng. Đội ngũ Báo cáo viên Đảng ủy khối và cơ sở thường xuyên được cung cấp thông tin qua các hội nghị báo cáo viên định kỳ; Báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội ở nhiều cơ sở đảng đã phát huy trách nhiệm, hoạt động đều và có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, vẫn còn một số chi, đảng bộ cơ sở trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hạn chế, như: Ít quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thiếu giám sát việc học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên và việc viết bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên theo quy định (một số cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập nghị quyết của Đảng còn hình thức, sao chép); việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân (người đứng đầu) thực hiện các nghị quyết của Đảng chưa đầy đủ, chưa gắn sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở một số cơ sở chưa đều, chưa thường xuyên; một số Báo cáo viên cơ sở chưa chủ động, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, nhất là việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng và tuyên truyền định hướng các thông tin thời sự chính trị.

Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/ĐUK, ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2018 và để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới hình thức, phương pháp triển khai quán triệt đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tránh làm lướt, làm qua loa. Trong quá trình tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết, cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đánh giá ý thức, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên. Sau triển khai, quán triệt, các cấp ủy cơ sở cần thực hiện nghiêm túc việc triển khai cho đảng viên viết thu hoạch, đánh giá kết quả viết thu hoạch và sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên sau học tập, quán triệt Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đúng thời gian quy định.

2. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng ở cơ sở, kịp thời bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội của cơ sở đảm bảo đủ năng lực, trình độ để thực hiện công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội. Tăng cường giao trách nhiệm, đôn đốc, nắm tình hình hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên cơ sở để có đánh giá, chỉ đạo kịp thời (*nhất là về nội dung tuyên truyền đảm bảo tính thời sự, thiết thực; phương pháp truyền đạt đổi mới, hấp dẫn; tham dự đầy đủ các các hội nghị báo cáo viên do cấp trên tổ chức; duy trì tốt hoạt động tuyên truyền miệng...*). Kết hợp công tác tuyên truyền với vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình nêu cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng Internet. Chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trên thế giới, trong nước, trong tỉnh, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; kịp thời phản ánh đúng, khách quan tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tâm trạng xã hội của quần chúng với cấp ủy và cấp trên.

3. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng (*lưu ý các nội dung cần tổng hợp, báo cáo theo biểu mẫu gửi kèm*); báo cáo tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở cơ sở; chủ động có biện pháp giải quyết hoặc đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối; tình hình hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên khối và cơ sở; tình hình hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong khối để kịp thời định hướng hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cơ sở đảng trực thuộc đảm bảo kịp thời, hiệu quả; việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân (người đứng

đầu) ở cơ sở thực hiện nghị quyết của Đảng; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy khối (qua Ban Tuyên giáo)./.*bx*

Nơi nhận:

- Như trên (t/h),
- BTG Đảng ủy khối (t/h),
- BTG Tỉnh ủy (b/c),
- Lưu VP.



**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Nguyễn Minh Thanh

